

NGAI KÓNRAÑ II KIS WÓL CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

BỚTA KÓLDĂNG NÙS TÔMA DÊ TÓMBỜ BỚTA KÓLDĂNG NÙS HE IN

Sự cứng lòng của Tôma chữa lành sự cứng lòng cho chúng ta

Tôma ở pindờn, tam tũ ală bol jăt-dờn ndai nẻh pindờn, hỡ lăh dừl jónau kớri mớ bol he lùp ñichi gớlờh behỡ.

Tôma không tin, trong khi tất cả những anh em khác đã tin, đó là một điều lạ và chúng đặt vấn đề tại sao vậy.

Tôma găm đớ lăh : dilăh sả tờm ả ò gỏ, gen ả ò pindờn.

Tôma còn nói rằng : nếu chính tôi không thấy thì tôi không tin.

Tôma tương-pớnrớ lăh cau jăt-dờn kớldăng nùs, mớya bol he di kớlôi sớng lầg gớplung ết jónau do.

Tôma mang tiếng là môn đệ cứng lòng, nhưng chúng ta cần phải suy cho thấu đáo hơn về chuyện này.

Lầg bol he ở pớrdăh bớta kớldăng nùs đớ mừng dừl ả Tôma lớm lăh cau kớldăng nùs ir.

Để chúng ta không vội kết cho chỉ mình Tôma là một con người cứng lòng thái quá.

Bulăh be lớri gen he rớgới gỏ lăh Tôma gẻh gừng khai dẻ, khai ở rớgới mừng pindờn jăt cau ndai lớm, mớya pindờn pal gớlik bớh tam nùs is khai dẻ.

Dù thế nào thì chúng ta có thể thấy rằng Tôma có lý của ông, ông không thể tin theo người khác, nhưng tin phải phát xuất từ niềm tin cá nhân của ông.

Cau gal đớ krunđ ở hẻt di lăh bớta ngắn ngỏn, bớta ngắn ngỏn lăh bớta ngắn ngỏn, gớ ở kớnừng đớ cau gal halăh cau ở gal.

Số đờng cũng chưa phải là chân lý, vì chân lý là chân lý, nó không tựa vào số đờng hay số ít.

Bớta pindờn ở di lăh dừl broă lờh bal bal, mớya sả tờm pal pindờn is bớh nùs he dẻ, bớh sả tờm he gít, sả tờm he wả mớ sả tờm he kờn.

Bớta pindờn ở rớgới lầg bớkrầu cau lớri.

Đức tin chẳng phải là hành vi chung chung, nhưng phải tin do tự lòng mình, bởi chính mình biết, chính mình hiểu và chính mình quyết.

Đức tin chẳng bao giờ o ép ai đợc.

Nùs nhòm Tôma bớh sớnrờp gớlớh be kalke, mớya tởnrở gen lớh bớta pindờn in gớgớ kớ-kớljấp mớ nờn-cê. Pindờn lấh bớta he đờp bớh hớđắng, ở di bớh jờm halấh đờm jất bớh cau ndai làng gếh.

Thái độ của Tôma lúc đầu có vẻ gai chướng, nhưng sau đó thì làm cho đức tin trở nên chắc chắn và có nền tảng. Tin là do đón nhận từ trên chứ không phải do vay mượn hay ăn theo người khác mà có.

Iất nờn jớnau Tôma đê gen bol he ở gớplớ nùs bớh khai, mớya sớlớ lớh he in ở gếh kờ kai làng wi-wớ halấh kớldắng nùs tai, hớ lấh Kớnrầñ Jesu nếh kis wớl ngắn, bulấh Tôma pindờn halấh ở.

Nghe kỹ câu chuyện Tôma thì chúng ta không thất vọng về ông, nhưng càng làm cho chúng ta hết lý do để nghi ngờ hoặc cứng lòng nữa, đó là Chúa Giêsu đã sống lại thật dù Tôma có tin hay không.

Ngắn, bớta kớldắng nùs Tôma đê nếh tởmbời bớta kớldắng nùs ởs-mờng jớh alấ bol he in.

Đúng, sự cứng lòng của Tôma chữa lành sự cứng lòng cố hữu của tất cả chúng ta.

Ở di dùl nấ Tôma lớm kớldắng nùs, alấ bol jất-dờn ndai krung kớldắng nùs sớl, bulấh Kớnrầñ nếh đớs lầi mớ bol khai lấh Kớnrầñ rớp kong jê-yắn mớ kong chớtt, ngai pe gen kis wớl.

Không phải một mình Tôma kớldắng nùs, tất cả các môn-đệ đều cứng lòng, dù cho Chúa đã nói trước với họ rằng Ngài sẽ chịu đau khổ và chịu chết, ngày thứ ba thì sống lại.

Mớya Tôma lấh cau kớldắng nùs rớlau jớh tam alấ cau kớldắng nùs, dilấh Tôma pindờn Kớnrầñ Jesu nếh kis wớl gen jớnau hớ ở di lấh jớnau bớcếh mớ pớrlớm-pớrlỏm, mớya lấh dùl bớta ngắn ngờn hời-jầ bol he jời jất ngắn tam bớta pindờn.

Nhưng Tôma là con người cứng lòng hơn cả trong những người cứng lòng, nếu Tôma tin Chúa đã sống lại thì điều ấy không phải là chuyện phịa và lừa lọc, nhưng là một chân lý mời gọi chúng ta hãy thành tâm khám phá trong đức tin.

Tam đờnia rầi do gắm bềng cau ở bài iất, ở bài sền, tàng ở wắ, ở cầng pindờn chi lời.

Trong thế giới ngày nay còn đây những người không nghe, không nhìn, nên chẳng hiểu, và chẳng cần tin gì hết.

Cau ai sớndắn bớta jắk-chầi, ai sớndắn bớta khắtt-gớbớh kờn-bớnus đê làng kis jất nùs kờñ he đê mớ đớs lấh chi lời ở gớ gen ở pindờn.

Người nhân danh khoa học, nhân danh quyền tự do của con người để quả quyết rằng cái gì không thấy thì không tin.

Cau pindờn pal lờh be lời làng tởngkở bởta pindờn he dờ tam gùl dờnia gỏm rỏ cau ở pindờn.

Người tín hữu phải làm thế nào để củng cố niềm tin của mình giữa một thế giới đầy con rất nhiều người không tin.

Lm. Fx. K'Brel